



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1464 30 tháng 07 năm 2023

*Chơn Tâm*

*Chơn tâm qui hội duyên tình đẹp  
Khai triển chính mình qui hội tốt  
Diễn tiến không ngừng tâm đạt thức  
Thành tâm tu luyện tiến từ hồi*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1997**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Người hay thích những gì đổi mới, kể cả chế độ đang sống tại sao?
- 2) Hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì phải khởi hướng từ đâu?
- 3) Nhiều người mang tiếng tu Vô Vi không hành theo trật tự và tu không tiến tại sao?
- 4) Làm sao để thấy thiêng liêng?
- 5) Qui về một mối là qui làm sao?
- 6) Tại sao ngôi thiền phải chọn hướng nam?
- 7) Thương ai hơn họ thương ai hơn mình là sao?

**1) Montréal, 03-05-97 9:05AM**

**Hỏi: Người hay thích những gì đổi mới, kể cả chế độ đang sống tại sao?**

Đáp: Thừa đó là luật tiến hóa của tâm lẫn thân. Có thay đổi mới có sự chung vui và xây dựng đường lối mới, có dịp học hỏi và sửa tiến, về tâm linh cũng vậy, lúc nào cũng cầu tiến, tiến tới không chịu lùi bước trước mọi sự trở ngại từ tâm lẫn thân. Luồng điện của người tu thiền xây dựng được chỉ có khai triển trong thầm kín, tự tu tự tiến là vậy, luôn luôn hòa hợp với sự chấn động của càn khôn vũ trụ mà tiến thân

**Kệ:**

*Tự xây tự dựng chuyện tối cần  
Trí ý thông khai tự tiến dần  
Đời đạo song hành tâm thức giác  
Bền lâu chung tiến tự mình phân*

**2) Montréal, 04-05-97 6:00 AM**

**Hỏi: Hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì phải khởi hướng từ đâu?**

Đáp: Thừa hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì phải hướng từ trung tâm bộ đầu trở lên. Thực hành Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn sẽ có, bằng cách chuyển ý hít vô đầy rốn, đầy bụng và tung lên bộ đầu, từ đó sẽ khai mở lên, bằng từ điển của cơ tạng xuất phát đi lên

**Kệ:**

*Thực hành khai triển tâm nền  
Điện chuyển thân hình tự tiến lên  
Thức giác qui hồi tâm đạt đạo  
Nam Mô bên vững trí tâm nền*

**3) Montréal, 05-05-97 6:30 AM**

**Hỏi: Nhiều người mang tiếng tu Vô Vi không hành theo trật tự và tu không tiến tại sao?**

Đáp: Thừa tu không tiến là chưa thật sự thực hành đứng đắn từ tâm lẫn thân, hít thở chưa thông, trí tâm chưa mở, hướng ngoại du dương trong khổ cảnh trần tục si mê, chưa lập lại sự quân bình từ tâm lẫn thân, mê tin cái có, bỏ không. Chưa dứt khoát tiến về không, ham còn sợ mất, chưa hiểu được luật nhân quả mà tu, vẫn ở trong vòng động loạn

**Kệ:**

*Khó thông khó hiểu khó phân bàn  
Bất ổn tâm thân trí khó an  
Thức giác mê mù không giữ nữa  
Bình tâm thanh tịnh trí tâm an*

**4) Montréal, 06-05-97**

**Hỏi: Làm sao để thấy thiêng liêng?**

Đáp: Thừa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự đạt sự quân bình trong tâm thức thì mới có cơ hội thấy được phần hồn và thiêng liêng

**Kệ:**

*Trở về bản chất siêu nhiên tiến  
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền  
Chẳng có buồn phiền không vọng động  
Thực hành chọn chánh tự mình yên*

**5) Montréal, 07-05-97 3:55 AM**

**Hỏi: Qui về một mối là qui làm sao?**

Đáp: Thừa qui về một mối là nhìn ai cũng có đầu có đuôi như nhau, làm người lúc nào cũng quý yêu trật tự chung. Nếu phát triển đi lên thì chỉ hướng thượng và hội tụ, từ trung tâm bộ đầu đi lên, thì luồng tâm điện sẽ được hội tụ vào luồng điện trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ

**Kệ:**

*Hướng lên chỉ có một đường tiến  
Giải tỏa sân si tự giải phiền  
Qui hội tình người trong thức giác  
Bình tâm học hỏi sớm giao liên*

**6) Montréal, 08-05-97 5:05 AM**

**Hỏi: Tại sao ngồi thiền phải chọn hướng nam?**

Đáp: Thừa ngồi thiền chọn hướng nam, là giữa tam tinh chọn mây xuất phát điện nóng hòa với nóng, thì mới thuận chiều tiến hóa, có thể ngồi lâu hơn hướng bắc

**Kệ:**

*Thẳng đường tiến hóa diệt lòng tham  
Thức giác dễ tu dễ sửa làm  
Qui đạo không còn trong bờ ngõ  
Thực hành tiến tới tự mình làm*

**7) Montréal, 09-05-97 4:20 AM**

**Hỏi: Thương ai hơn họ thương ai hơn mình là sao?**

Đáp: Thừa thương ai hơn họ tự thương, thì biết thương mình trước hết, thì mới có cơ hội phục vụ người kế tiếp

**Kệ:**

*Biết mình biết họ biết mình tu  
Giải tỏa phiền ưu tự giải mù  
Thức giác chính mình tu tự sửa  
Bình tâm họ hỏi giải khờ ngu*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### LINH CĂN

Linh căn giáng thể bóng hình  
Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên  
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng  
Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình  
Có ngăn có nắp hành trình  
Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa  
Khí nguyên xoay chuyển mặn mà  
Thành xương thành cốt tiết ra mô hình  
Dựng thành thế giới tâm linh  
Điều hành khối óc cảm minh đủ điều  
Thiên cương 36 chiếu diu  
Nhơn sanh địa sát tạo yêu dẫn dò  
Thần kinh khối óc tò mò  
Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành  
Cùng chung thức hưởng khí thanh  
Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm  
Cần khôn vũ trụ nguyên âm  
Chuyển cho học hỏi thức tâm đến nơi  
Biết là nguyên lý của Trời  
Dù tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên  
Khuyên người cảm thức tùy duyên  
Thừa hành chánh pháp ngộ miền Đại La  
Biết hồn biết vía cảm hòa  
Thương người như một tình ta tình người  
Sống vui ước nở nụ cười  
Hòa cùng vũ trụ rưới tưới đạo màu  
Chẳng còn mở miệng than sầu  
Tâm vô sở trụ tiến sâu đạo đời  
Thăng hoa khai triển hợp thời  
Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha  
Thất từng la võng chan hòa  
Tình thương sống động tiết ra đạo mùi  
Cùng chung ba cõi yên vui  
Thanh bình đời đạo rèn trui tiến hoài  
Mất thời cảm thức thanh đài  
Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong  
Lưỡi thời khai triển điển vòng  
Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài  
Xác thân qui hội miệt mài

*Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình  
Thương yêu tha thứ hành trình  
Giải thông đời đạo do mình dựng xây  
Dù cho thay đổi đó đây  
Tâm hành vững chắc giải khuấy cảnh đời*

*Orlando, ngày 25 tháng 2 năm 1989*

***Kính bái  
Lương Sĩ Hằng***

---

**TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG**

---

**ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 7: TẾT HỘI SINH – Thầy Thuyết Giảng - (Cuốn 2)**

Washington State, Olympia, ngày 03 tháng 07 năm 1988

Thưa các Bạn,

Hôm nay là ngày thứ nhì của Tết Hội Sinh tại Thiền Viện Nhẫn Hòa. Chúng ta đã vui qua một ngày thứ nhứt tràn đầy thanh khí và xây dựng khai triển trong nội tâm của mọi hành giả Vô Vi đã được tham dự trực tiếp qua những giây phút thiêng liêng cởi mở chưa từng có trong những phiên họp Vô Vi.

Chúng ta đồng cảm thức trật tự là giá trị, trật tự là hồi sinh, trật tự là vĩnh cửu hạnh phúc. Chúng ta đồng hưởng, đồng hành, đồng nuôi dưỡng một tâm thức giải thoát, hướng thượng, đem lại một bầu không khí vui tươi rõ rệt giữa tình người và tình người, tràn đầy thương yêu và cởi mở.

Các Bạn đã về đây bằng một tâm thức thiêng liêng chứ không phải bằng một sự suy tính tiền bạc, cho nên chúng ta rất dễ hội tụ, mới dịu hướng tâm linh thăng hoa thanh nhẹ; thậm chí tới văn nghệ, múa lân, cũng đem lại sự điều hòa cho tâm thức của mọi người. Khu vực mát mẻ, êm nhẹ, rừng xanh, phóng ra hòa khí cho tất cả mọi người; mọi người đều cảm thấy không có gì, không có một sự trở ngại nào trong tâm thức: có giờ giấc thiền, ăn uống điều hòa, nhẹ nhàng đóng góp cho nhau; cùng xây dựng một tâm thức mới, một trang sử mới, một đường đi mới để tiến về tâm linh; nhưng không có sự bon chen tại thế, không có danh giựt địa vị, không muốn làm chánh trị, và không tạo bất cứ những chuyện gì hư đốn trong tâm thức của hành giả.

Sự sai lầm của con người là do sự tâm tối mà thôi! Ngày hôm nay, chúng ta xử dụng tình người hòa cảm với nhau, thì sự tâm tối đó nó sẽ biến mất, và chúng ta sẽ tự trở về với chơn thức sẵn có, trực chỉ chơn tâm kiến tánh, sửa tất cả những sự sai lầm sẵn có của chính chúng ta để cung ứng cho mọi nơi, mọi giới ở tương lai sau khi bước chân của chúng ta bước đến. Không có một mưu đồ chánh trị hay lường gạt bất cứ ai, nhưng mà chỉ có sự phát tâm đóng góp xây dựng cho nhau.

Ở trên mảnh đất này rất hiếm có những cái hội bất vụ lợi rõ rệt như chúng ta hiện tại: mọi người đều phát tâm hướng về tâm linh, không nghĩ đến vật chất; kẻ có, người không, đều chung họp, chung vui trong những giây phút thiêng liêng đồng hưởng đồng hành. Không biết lấy giấy mực nào tả hết tình cảm thiêng liêng sống động đó. Mỗi cơ đồ tâm linh của hành giả, dù cho có sụp đổ đi nữa, cũng có thể cứu vãn qua 3 ngày hội sinh để tự thức. Trong 3 ngày hội sinh này, là hội sinh về phần hồn thiêng liêng,

không phải hồi sinh về sự tranh chấp; mà chúng ta hồi sinh là huynh đệ tử muội chúng ta đã cố gắng lo tu, không nghĩ những sự phá hoại làm lạc; mà trở về với sự chơn chánh để cải tiến tâm thức mà thôi.

Cho nên, duyên lành đã đến, ngày hôm nay, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, chúng ta lại hội tụ, rồi kể cho nhau những chuyện thật mà chúng ta đã gạt hái được; rồi từ đây trở đi chúng ta sẽ tay nắm tay xây dựng nhiều hơn nữa trong sự thật, không có một tí gì xảo trá lường gạt lẫn nhau. Cho nên, bạn đạo Vô Vi càng ngày càng bước vào con đường chơn thật, tin cậy lẫn nhau để xây dựng cơ đồ tâm linh tại thế, để cho những bước chân làm lạc dưới đó có thể có cơ hội bước vào nơi tu học để dài hơn và đầy đủ phương tiện hơn.

Sự hy sinh của những người đi trước đã lót đường, và mở đường, là tình thương và đạo đức, từ bao nhiêu ngàn năm; ngày hôm nay chúng ta mới hội tụ huynh đệ tử muội theo bước chân dẫn thân đó mà đi. Nhưng mà phải đi, là phải hành! Chúng ta đã phân rõ cơ tạng của chúng ta có tam giới: thượng, trung, hạ; mà chưa quy nhứt! Nếu chúng ta còn một chút như bản thì chúng ta còn cái óc tranh chấp, nghi kỵ, bất chánh, tự tạo sự đau khổ cho chính mình; chẳng làm được gì, chẳng hại được ai, vì sự ngu muội, sự tầm tối nó có thể chặn mức tiến của tâm linh, nguy hại vô cùng! Cho nên, ta biết lui về chính ta, và trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, để xây dựng trong chu trình tiên hóa không ngừng nghỉ.

Từ ngày các Bạn bước vào tham thiền tu học cho đến ngày hôm nay cũng rất vất vả: từ trong hoàn cảnh động loạn mà ra, từ trong nghịch cảnh mà thành; không có phải chuyện suông sẻ, vì chúng ta cư trần nhiễm trần, ôm lấy cái chuyện đời quá nhiều. Mà ngày nay thức giấc và trở về với tia sáng hướng thượng để giải tỏa những sự tầm tối của nội tâm, là một kỳ công xây dựng! Các Bạn đã làm; tôi đã làm; Cha đã làm; chư Tiên, chư Phật, chư Thánh đã làm; huynh đệ tử muội của chúng ta khắp năm châu đã và đang làm: hướng về một con đường thực chất, và không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Con đường đó là con đường đời đời xây dựng; không có một ai có thể chối cãi được giá trị của tình thương và đạo đức. Chúng ta tu, sửa, bỏ sự lợi lộc mưu mô và trở về sự bất vụ lợi thanh cao, dẫn dắt nhưng tâm linh bơ vơ tham lam trở về với sự chơn chánh của nó. Nói được, làm được, mới là thực hiện được trật tự; mà nói được, làm không được; không bao giờ thực hiện trong trật tự. Còn có óc suy tư, phá hoại, lại càng đau khổ hơn, tầm tối hơn! Cho nên, chúng ta cũng từ trong đó mà ra; rồi từ rày về sau chúng ta không còn những cái vết thương đó nữa. Phá hoại là tạo những vết thương tâm của nội tâm của chúng ta; mà thương yêu là hàn gắn lại những vết thương tâm đó. *(còn tiếp)*

---

### **Đề tài suy gẫm**

---

#### **Học chữ Nhẫn cách nào?**

Chúng ta bị người ta chửi có một hai câu, rồi giận hờn ! Té ra, mình sai lầm : "Tại sao nó không tới nó chửi người kia ; nó chửi tui ? Thượng Đế khiến cho nó tới dạy tui ! Tui nên học ! Tui học có chữ 'Nhẫn' không à !" Quý vị bây giờ tới bảy tám chục tuổi rồi ; thấy không ? Từ nhiều kiếp rồi, mới học cái chữ "Nhẫn" mà chưa thành ! Tới ngày nay cũng chưa thành đạt được chữ "Nhẫn" ! Á ; mà trong cái nhẫn, muốn đạt được tới cái nhẫn thì phải hành ! Không hành, làm sao có nhẫn ? Không chịu làm cái đó, mà người ta nói cái đó đó, mình nghe, giận. Thấy không ? Mình thiếu nhẫn ! Mà mình hành rồi, mình thấy "Đúng !" Không có nấu bếp thì đâu có biết cái cách nấu ăn ra thế nào ; mà xuống bếp rồi mới biết được sự khổ cực của người ở sau bếp. Thấy không ?

*Los Angeles City College, 3/7/1982*

---

## THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ (UBTCBC) HỘI TRƯỞNG HỘI AHVVHK

---

Quý bạn đạo hội viên thân mến: Sau đây là lịch trình của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC):

- **Ngày 31 tháng 8, 2023:** Hạn chót để UBTCBC nhận đơn ứng cử/đề cử chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (HT HAHVVHK).
- **Tháng 9, 2023:** UBTCBC không có sinh hoạt trọn tháng 9, 2023 vì hầu hết bạn đạo/hội viên (BĐ/HV) bận đi dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2023.
- **Ngày 1/10/2023: từ 10:00 giờ sáng đến 12 giờ trưa:**  
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (TSXDVV), các ứng viên HTHAHVVHK trình diện và tự giới thiệu về cá nhân mình, và trình bày những dự định sẽ làm gì cho HAHVVHK; đồng thời cũng sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn đạo hội viên. Thời hạn dành cho mỗi ứng cử viên tùy thuộc vào số lượng ứng cử viên.
- **Ngày 2/10/2023:** UBTCBC sẽ gửi phiếu bầu cử (PBC) đến từng bạn đạo hội viên qua phong bì bầu cử (PBBC). Ghi chú: Tất cả bạn đạo hội viên vui lòng cập nhật địa chỉ với UBTCBC (chị Hoa Trần) qua email sau đây: [vvuybanbc2023@gmail.com](mailto:vvuybanbc2023@gmail.com).

Mỗi phong bì bầu cử (PBBC) gồm có:

- 1/ Phiếu bầu cử (PBC): Có ghi đầy đủ tên họ của tất cả những ứng cử viên chức vụ HT mà UBTCBC đã nhận được đơn trong vòng đúng hạn kỳ;
- 2/ Phong bì gửi trả lại cho UBTCBC: Có ghi sẵn địa chỉ UBTCBC, và đã được dán tem (không cần dán thêm tem)

- **Từ ngày 2/10/2023 tới ngày 14/10/2023:** Thời gian bạn đạo hội Viên nhận phong bì bầu cử (PBBC) do UBTCBC gửi ra.
- **Ngày 15/10/2023:** BĐ/HV nào chưa nhận được phiếu bầu cử (PBC) qua đường bưu điện, vui lòng đến TSXDVV để nhận PBC đặc biệt (PBCĐB). BĐ/HV sẽ phải ký tên để nhận PBCĐB.
- **Ngày 25/10/2023:** Thời hạn chót để UBTCBC nhận phiếu bầu cử. Sau ngày này, UBTCBC sẽ không đón nhận bất cứ phiếu bầu cử nào nữa.
- **Từ ngày 25/10/23 tới ngày 28/10/23:**  
UBTCBC sẽ kiểm điểm các phong bì bầu cử (PBBC) đã nhận được, đối chiếu với bản Danh Sách Hội Viên HAHVVHK.
- **Ngày 29/10/2023, đúng 11 giờ sáng:**  
Tại TSXDVV, trước sự hiện diện của các bạn đạo hội viên, UBTCBC sẽ khai mở tất cả các phong bì bầu cử (PBBC), và đếm số phiếu bầu cử cho mỗi ứng cử viên.  
Ghi chú: BĐ/HV vui lòng đến tham dự để làm chứng nhân việc khai mở PBBC và đếm phiếu bầu.

Ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được công bố là Tân Hội Trưởng HAHVVHK nhiệm kỳ 2024-2026.

- **Ngày 3/11/2023:**UBTCBCgởi đăng Thông Báo về tân Hội Trưởng HAHVVHK trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng.
- **Ngày 1/1/2024:**Nhiệm kỳ tân Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Hội AHVVHK bắt đầu. Nhiệm vụ của UBTCBCHT HAHVVHK đã hoàn tất; UBTCBC tuyên bố giải tán.

=====

### **THE 2024-2026 VVFA PRESIDENTIAL ELECTIONS COMMITTEE ANNOUNCEMENT**

*Dear Vô Vi friends/VVFA members: Following is The Committee's upcoming Schedule of Events:*

- **Aug 31, 2023 :** *Deadline for The Committee to receive applications from VVFA members who wish to run for the position of President of Vô Vi Friendship Association (VVFA);*
- **September, 2023:** *Because most Vô Vi friends are attending the yearly Vô Vi International Convention 2023, the Committee has scheduled no activities for the entire month;*
- **Oct 1, 2023, 10:00am – 12:00pm:** *Presidential Candidates' Introduction: At the Vô Vi Headquarters in Westminster, CA, in front of members present, all candidates to the position of President of VVFA introduce themselves, present their plans for the VVFA, and answer questions from VVFA members. Final schedule will be circulated, dependent on number of candidates.*
- **Oct 2, 2023:** *The Committee sends out ballot envelopes to all members' physical addresses in the VVFA Membership Master List. Note to all VVFA members: Please update your most current address with The Committee (Ms. Hoa Trần) by contacting the following email address: [vvuybanbc2023@gmail.com](mailto:vvuybanbc2023@gmail.com). Thank you.*  
*Each ballot envelope sent out by The Committee contains:*
  1. *Ballot: has the names of all candidates for whom The Committee has received application to run for the position of President of VVFA.*
  2. *Return envelope: has The Committee's address, and is pre-stamped (so, no postage needed)*
- **Oct 2 – Oct 14, 2023:** *VVFA members receive ballot envelopes sent from The Committee.*
- **Oct 15, 2023:** *At the Westminster Vô Vi Center, The Committee provides special ballots to all VVFA members who have not received ballots sent via US Post Office; they must sign their names to get these special ballots.*
- **Oct 25, 2023:** *Deadline for The Committee to receive ballots. No ballots will be accepted after this date.*
- **Oct 25, 2023 – Oct 28, 2023:** *The Committee verifies (envelopes containing) ballots received against VVFA Membership Master List.*



- **Oct 29, 2023 at: 11:00am:** *At the Westminster Vô Vi Center, in front of all VVFA members present, The Committee opens all ballotenvelopes, and counts ballots received by each candidate. (Note to all VVFA members: Please attend and be witness to this opening of the ballots event.) The candidate with the most ballots will be announced as the New President of Vô Vi Friendship Association (VVFA)2024-2026 term.*
- **Nov 3, 2023:** *Announcement of new president of VVFA sent to Vo Vi Weekly News Letter TBPTDN.*
- **Jan 1, 2024:** *Start of VVFA's new President's and Executive Board's 2024-2026 term. The mission of The Committee is now accomplished; The Committee announces its dissolution.*

---

### **Thông báo video & Audio Tuần Lễ 31, 07-30-2023**

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Quang Vinh Thanh Nhẹ

<https://youtu.be/pNhvdwgAeP8>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Văn Nghệ - Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 Hai Không Dallas Houston Tại Thiên Viện Hai Không - Phần 6

<https://youtu.be/wxf3fOISbXQ>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc

Ô Hê! Ô Hê!

[https://youtu.be/oaLoCm0\\_oY8](https://youtu.be/oaLoCm0_oY8)

Ban video kính mời

## THƯ TỪ LAI VĂNG

C. R. 28 - 11 - 94.

Gửi Thăm Các CHín

Hôm nay lâu quá mà tôi không gửi thơ thăm Các  
May tôi có vài lời gửi thăm Các, Các Chúc Các  
Được khỏe nhiều, Sau thăm gia đình Các Cháu -  
Cháu tử Cháu Bấy Cháu Sáu, Các Chúc Các Cháu,  
được mạnh khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn  
Còn lúc này vợ chồng tôi và Các Cháu ở bên nhà  
cũng được khỏe luôn không có gì thay đổi tìm Các  
mừng, Còn vẫn đi tu hành của tôi từ ngày Các  
về không dân cho tôi đi may, Tôi vẫn tiếp tục Công  
Phu đều đều, lúc này tôi Ngồi Thiền mỗi đêm 2 tiếng  
không mệt mỏi, sức khỏe tâm thần, Chứng bệnh đau  
tức hết hẳn, mà lúc này trong người Cáo tôi nó phát  
hiện hai triệu Chứng rất khá nghi, triệu Chứng Thủ -  
Muyệt, lúc tôi Ngồi Công Phu thì tôi sờ <sup>nghe</sup> tại bên trái nó  
kiểu da da tở liên miên phát lên tục mà nó cũng  
không hết, Còn triệu Chứng Thủ hai, lúc 9 - 10 giờ đêm tôi  
vừa nằm ngủ, thì nó phát hiện sau lưng lạnh ẩm  
nhử rít, lúc đó tôi có liếc ngấm miên nhảm mắt  
miên Phát, thì nó hết lạnh liền, rồi Cách 1 - 2 hôm  
sau thì nó cũng lạnh như thường, Chỗ nó không hết luôn,

(42)

lúc đó tôi liền lặc sách Thiền thực hành ra coi,  
thì tôi thấy trong đó, theo lời Ông Tâm Có nói,  
những người tu mà ở xa Thiền Đường, không có,  
Môn Sư hướng dẫn, mà lúc Công Phu, Có triệu vọng  
gì phát hiện khổ nghĩ, thì viết thư liền lúc về  
Ngay Thiền Đường hầu gặp Ông Tâm để Ông giải  
đáp cho, Nay tôi nhớ Câu ở bên đó, Câu liền  
lạc, Các triêu Chứng của tôi về Thiền Đường, để hầu gặp  
Ông Tâm, tôi nhớ Ông giải thế nào, rồi nhớ Câu  
viết thư gửi về cho tôi, Cầu ơn Cầu,  
Sau đây tôi cũng mong muốn được một cuốn bản thu hình  
lời Ông Tâm giảng thiết pháp và thực hành các động  
tác Công Phu, lúc nào Cầu Có về Thiền Đường Cầu thỉnh  
cho tôi một cuốn, để tôi xem thiết hành bổ túc theo  
các động tác Công Phu Cầu, Ông Tâm hướng dẫn,  
nếu Cầu thỉnh Có, thì Cầu gửi về ngay Biên giới Cam ranh  
tử một tỷ đô Xưởng Thủ lãnh để dân, Cầu đây là tôi  
xin xin đặc biệt Cầu Cầu; Con Phấn Châu Tục hơn 10  
Cung Công Phu luyện đạo, sức khỏe đời đạo hết bình rồi nó đi  
lâm bên dưới rồi tôi xin Cầu Cầu mừng,  
Thôi Phấn đũa đây vẫn tắc không Có gì hơn Cầu Cầu

Nay thi  
Nguyễn L  
L

(43)

Bangkok, ngày 17-2-1995

N L ,

Nhận được thư của con đề ngày 28/11/94 được biết cơ thể con đang mang bệnh yếu thận và yếu gan. Phương pháp công phu chỉ áp dụng Pháp Luân Thường Chuyển thường xuyên, ngưng dục một thời gian sáu tháng từ từ nó sẽ khôi phục. Luồng điển thận và gan, tim giao thông không tốt. Nếu nơi đó có thầy thuốc bắc giỏi có thể uống thuốc lọc gan và bổ thận thì những hiện tượng như ve kêu và lưng lạnh cúm sẽ biến mất. Nếu không có phương tiện trị bệnh thì phải cố gắng niệm Phật thường xuyên và hành đúng pháp Pháp Luân Thường Chuyển thì nó sẽ giải phần độc tố trong người ra. Chung qui cũng phải cố gắng hành thiền thì mới có kết quả tốt ở tương lai.

Làm Pháp Luân Thường Chuyển, tức là lấy nguyên khí của Trời Đất tự trị bệnh cho chính mình, dù cho bệnh nan y cho đến bệnh thông thường cũng đều tự cứu được. Pháp Luân Thường chuyển huệ tâm khai là vậy. Sự vận hành của cơ tạng ổn định thì sẽ được an vui, không nên nghĩ về ma quỷ, nhưng sự thật xác yếu phải lo lấy nguyên khí của Trời Đất để tu bổ nó lại.

Thầy có bao nhiêu lời nhắn nhủ để cho con ý thức rõ rệt để tự thực hành, gỡ rối cho chính mình tức là giải nạn. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

Hemet ngày 24 tháng 7 năm 2023

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

### CẢM THỨC

CẢM THỨC NHƠN GIAN MỘT CÁI CÒNG  
THÀNH TÂM CẢM NHẬN CHẶNG LÒNG VÒNG  
CẢM THÔNG ĐỜI ĐẠO TỪ NGOÀI TRONG  
GIẢI GIỚI PHÂN MINH KHAI TRIỀN VÒNG

Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn:

CẢM là NHẬN , THỨC là BIẾT

Vậy Cảm Thức là sự NHẬN BIẾT một cái gì , một điều gì đó V.V...

Khi Nhận Biết hay Hiểu Biết được điều gì rồi thì chúng ta nói nghe có mạch lạc, không có dòng vo như truyện trong Tam Quốc Chí nó dài dòng lắm , bởi vì vậy người ta gom ngọn trong mấy câu thơ câu kệ , một việc mà thông suốt thấy được rồi thì phải có 2 mặt đối đãi với nhau như:

Trắng và Đen , Thiện và Ác, Sanh và Tử , Nam Nữ Trong Ngoài V.V...

Còn chưa THÔNG SUỐT THỈ HAY ĐÓNG KHUNG TRONG MỘT KHUÔN KHỔ và CÚI CÙNG TẠO RA SỰ MÊ CHẤP RỒI TỰ TRÓI BUỘT, bởi vậy người đời không tuthì bị chi phối bởi luật NHÂN và QUẢ

Còn người tu không có nhân quả mà chỉ có CÔNG QUẢ , Công ít thì Quả ít , CÔNG nhiều thì QUẢ nhiều, phúc đức nhiều V.V...

Chúng ta CẢM THỨC ở GIỚI NÀO thì biết về GIỚI ĐÓ , vượt khỏi TAM GIỚI thì lý luận có khác như trong kinh BÁT NHÃ có nói

SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC

SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC

Nghĩa là: không có cái gì tuyệt đối ở cái thế giới này nên vượt khỏi tam giới rồi thì nói là:

NÓI NHƯ KHÔNG NÓI, LÀM NHƯ KHÔNG LÀM

NGHE NHƯ KHÔNG NGHE, BIẾT NHƯ KHÔNG BIẾT V.V... vì thế gian này CÀNG NÓI CÀNG SAI

CÀNG LÀM NÓ LẠI CÀNG ĐỘNG.

còn Sanh Ly Tử Biệt là thế nào?

Thưa các bạn: mình lột lòng rời khỏi bụng mẹ gọi là SANH LY còn TỬ BIỆT là khi mình CHẾT lại phải xa rời người thân yêu của mình

trước khổ sau khổ toàn là khổ nên Đức Phật

Thích Ca phán rằng: (Ôi! khổ thật là khổ trong thế gian mê trần lắm điều tội lỗi, ưa dục lợi, giết người và hại người cũng vì chữ tham lam ham hố phú quý vinh huê cùng muốn cho mình thắng lợi rồi biểu ta hộ độ làm được...)

Nên trong kinh nói rằng:

ĐỘ NHỨT THIẾT KHỔ ÁCH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chia sẻ đến đây xin tạm dừng kính chào các bạn

Qui thương

Bành Chí

## LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn đạo Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sống Chung HAWAI’I 2023 Tinh Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1.Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ban đạo **Tăng Văn Sáu** (là chồng của bạn đạo Phan Thị Quang) tại Vinhomes Gardenia, quận Nam Từ Liêm Hà Nội, từ trần hồi 0h58 ngày 24 tháng 07 năm 2023 (tức ngày 07/06 năm Quý Mão) hưởng thọ 76 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  
Gia đình bạn đạo Phan Thị Quang xin chân thành cảm tạ quý bạn đạo.

2.Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị tôi tên:

### **Dương Thị Kim Xuyên**

Sanh năm 1947

Mất lúc 7:28 phút sáng

Ngày 27 tháng 7 năm 2023 (DL).

Nhằm mừng 10 tháng 06 năm Quý Mão (AL), tại quận Bình Thạnh Sài Gòn, VN. Hưởng thọ 77 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Vợ chồng tôi và gia quyến thành tâm cảm ơn quý bạn đạo đã cầu nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính báo,

Dương Hải Vân và Tống Thị Kiều Cúc